

Tổng kết sau 35 năm Việt Công trình tổng trình niếm Nam, Việt Công đã trình công Giáo Hội Công Giáo trên ba Tổng. Ba mươi ba năm gôm lại, giởng nhữ môt cuc trình công kích Tổng Mỗu Thân năm 1968. „

### **Đềng trình vữ nữ n thuyẽn chuyẽn Đc Tổng Giám Mỗc Giuse Ngô Quang Kiệt.**

Đc Chúa Giêsu than vữ i Simon, ngữ i đềng đũu môn đũ: „Simon, Simon! kìa Satan đã xin đũc sàng lũc anh em nhữ ngữ i ta sàng gũo“ (Luca 22, 31).

Tũ khi Việt cũng xâm chiũm niếm Nam tũ nay là ba mươi ba năm (35), Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đũc i chũ đũ cai trũ đũc đoán gian manh cũa Việt Công bũ „sàng“ nhũ thũ nào? Qua biũn cũ thuyẽn chuyẽn đũc TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thũ t sũ đũ bũ Satan quũ y rũ i. Cũ lũ Satan chũng phá và làm xáo trũn chũm đũn tũn gũc Giáo hũ i rũ i chũng? Thũ là „bũc màn tre“ đã tũm thũ i hũ xuũng?!

Tổng kết sau 35 năm Việt Công trình tổng trình niếm Nam, Việt Công đã trình công Giáo Hội Công Giáo trên ba Tổng. Ba mươi ba năm gôm lại, giởng nhữ môt cuc trình công kích Tổng Mỗu Thân năm 1968. „Cũc trình công“ lũn này nhũm vào Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ra sao? Chúng ta cùng nhau suy lũn, phân tích và nhũn đũnh tũng giai đũn!

### **1. Lũn thũ nhũt: Việt Công trình công Tổng giáo Phũn Sài-gòn**

Khi Việt Công xâm chiũm niếm Nam, thì nhũm Linh Mỗc cũp tiũn tũ Sài-gòn đã ra môt công khai ngũn chũn không cho đũc cũ Hũng Y Nguyũn Văn Thuũn, phó giám mỗc TGM Sài gòn, vũ i chũc vũ phó tũng tòa kiẽm TGM Sài gòn, thũc hành nhũm vũ.

Trong vũ này, kũ đũ i đũu chũng nhũng vũ Giám Mỗc do tòa Thánh bũ nhũm, lũ đũn công khai. Hũ là nhũng Linh Mỗc cũp tiũn theo thũ i. Hũ là Linh Mỗc quũc doanh làm tay sai cho Việt Công phá rũ i sũ đũn kết Giáo hũ i.

Nhóm này ngăn chặn không cho Đấng Công Hội Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuấn nhận nhiệm vụ mới. Họ còn xua đuổi Đấng Khâm Xứ tòa thánh Heinri Lemaître. Cách tay nắm dài của nhóm „Linh Mục Công trình“ hiện nay là Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo yêu Việt Công.

Nhấn mạnh chung: Nhóm người anh em này sẵn sàng tiếp tay với Việt Công để phân biệt và bán đứng anh em để lập thành tích với Đấng Công trình Việt Nam. Họ là tay sai hay Chính ủy? Có lẽ có hai. Họ chính trực hóa Giáo hội cho sự gian ác. Một số „Linh Mục công trình“ này có thành tích với Việt Công để được thăng chức sau đó. Họ giữ những chức vụ then chốt trong tòa TGM Sài Gòn.

Kết quả đợt công kích lần thứ nhất: Công Hội Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuấn đi tù 13 năm. Sau đó, Ngài bắt đầu ra khỏi ngục.

Đấng Công Hội Y Thuấn, tuy chưa mất lòng có thái độ lên tiếng phản kháng để đưa với Công trình sự học của nhóm Linh mục công trình, nhưng cũng đi tù 13 năm. Lý do chính duy nhất: Ngài là cháu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nên tiếng nói của ông.

(Trong giai đoạn này, có lẽ chưa ai biết những Linh Mục công trình này thuộc về thành phần nào. Dù đó là nhóm này hiện rõ là thành phần yêu Việt Công gian ác phần Hội Thánh).

Xong với những hợp Công Hội Y Thuấn, đến Giám Mục Nikolas Huỳnh Văn Nghi, Giám Mục Phan Thiệt. Trong thời gian Đấng TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình bắt nh và bắt mất, Ngài cũng không được thi hành nhiệm vụ giám quản tại TGM Sài Gòn, mặc dù Đấng Giám Mục Nghi „chưa“ được coi là Giám Mục „nguy hiểm“ cho chế độ. Nhưng Ngài nên tiếng là nghiêm nghị, trung trực và trung thành với Tòa Thánh.

Tòa TGM Sài-gòn bắt tiếng ngôi sáu năm. Ai cai quản trong thời gian tòa Tổng giám mục Sài Gòn tiếng ngôi? Dĩ nhiên, là nhóm Linh mục quản lý doanh nghiệp công trình.

## **2. Lần thứ hai: Việt Công trình công Tông giáo Phận Huế**



### **Đ c TGM Philipphé Nguyễn Kim Đin.**

Tròng hòng hai, Việt Công tòng công tòa tòng giám m c Hu, đòng đòng là Tòng Giám M c Philipphé Nguyễn Kim Đin. T i đây, đ c Tòng Đin công khai chòng l i y Ban Đoàn K t Công Giáo yêu Xã Hội Ch Nghĩa, đòng đòng là Linh M c ch t ch Nguyễn H u V nh. y ban này, chi u theo Th quy n c a Việt Công, cao hòng H i Đòng Giám M c Việt Nam. Vì, y ban này là đòng c tay sai trung thành c a Việt Công, nh m phá ho i s đoàn k t c a Giáo h i.

K t q a cu c đ i đ u chòng l i nhóm y Ban Đoàn K t Công Giáo, đ c TGM Nguyễn Kim Đin đã b đ u đ c t i b nh vi n Ch R y, Sài Gòn, ngày 8/6/1987.

Sau khi TGM Đin m t, thì h u h t nhòng Linh M c òng h Ngài đ u b th t s òng. Ngoài ra, Linh M c th ký c a tòa TGM Hu là Lm Nguyễn Văn Lý b giam tù và qu n ch trên d i 20 năm. Linh M c Phan Văn L i và Linh M c Nguyễn H u Gi i b tù đày và qu n ch nhi u năm.

### **3. L n th ba: Việt Công tòng công TGM Hà-N i (t 12/2007 – tháng 05/2010)**

Có th nói, kh i x òng công cu c đ i đ u v i nhà n c Việt Công c a TGM Hà N i b t đ u t tháng 12 năm 2007. N i b t trong nhòng cao trào đ u tranh cho Công Lý và s th t là t i Tòa Khâm s , giáo x Thái Hà, sau đó đ n Tam Tòa và Đòng chiêm. Cao đ i m tinh th n hi p thông c a giáo dân c a giáo ph n Vinh cho giáo x Tam Tòa, v i năm trăm ngàn (500.000) Cao Đình Thuyền.

L n này có th nói đ c r òng, Tòa TGM Hà-N i đ c c th gi i bi t đ n nhi u nh t nh ph òng ti n Internetz và tinh th n đ u tranh quy t li t c a giáo dân. „Tr n chi n“ l n này, đã đ c s òng h c a toàn dân t c v n minh trên th gi i. Phong trào Hi p thông c u nguy n đòi h i Công lý và hòa bình l n m nh. Xem ra, ch đ Việt Công g n nh đã b s p, mà ch a đ ! Gi òng nh H Chí Minh đã ch t mà ch a chôn!

T&#225;c Gi&#7843;: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh  
Th&#7913; N&#259;m, 24 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 09:45

---

Trong v& này, Tòa Tông Giám Mục chấp hành di& n& đ& i& đ& u& v& i& b& o& quy& n& Vi& t& C& ng, không có sự đ& i& kháng v& i& nhóm „c& p& ti& n&“. Đ& ng& đ& u& nhóm là bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Nghị và Chủ tịch của cái gọi là UBND Thành phố, Nguyễn Thị Thọ. Họ là những „đ& i& ca“ liên kết với bên du côn đánh đập và hành hung quý tu sĩ và giáo dân.

Trong cao trào đ& u& tranh này, khách quan nhìn nhận, phe yêu chuộng công Lý và lập pháp thị trường tập đoàn Vi& t& C& ng, trên tông đ& a& ph& ng. Thực tình thì có nguy cơ sụp đổ, Nguyễn Thị Thọ bàn kế hoạch xin „l& c& lập& ng& nhóm c& p& ti& n& tr& b&“ ra tay giúp đỡ. Cũng như hai lập nhân tr& c&, nhóm „C& p& ti& n&“ ra tay, ph& i& h& p& v& i& đ& i& ca& ph& ng& du& côn& Vi& t& C& ng, chấp ng phong trào Hiệp thông đòi hỏi Công Lý và Hòa bình. Đ& t& ph& n& công này đ& u& có sự „ti& p& tay“ của nhóm „c& p& ti& n&“ đ& ng& trong h& u& tr& ng, v& i& những lập luận phần giá trị Phúc âm và gây rối loạn Đ& c& tin.

Nói chung: Mọi đ& t& „ph& n& công“ của Vi& t& C& ng, đ& u& gây ra c& nh& n& i& da& xáo& th& t&. Anh em đ& ng& giáo đ& ng& đ& o& ph& n& b& i& nhau và bán đ& ng& nhau làm tay sai cho kẻ gian ác Vi& t& C& ng.

Trong v& tranh chấp tại thị trường giáo phận Hà Nội, Đ& c& TGM Ngô Quang Kiệt đã b& ph& i& t& chấp, đ& công khai h& p& th& c& hóa ra đi. Nói rõ ra: Ngài b& b& ng& đi& chấp khác! Có thể nói, Ngài b& ph& n& b& i& và b& lập& ng& g& t&. Ngài là „chiên t& th& n&“ của đ& ng& đ& i&.

Song song đó, Đ& c& cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, đ& a& ph& n& Vinh, cũng đúng ngày 13/05, xin t& nhi& m& bày t& tình Hiệp thông và liên đ& i& v& i& Đ& c& t& ng& Kiệt.

K& t& q& a& tại TGM Hà-Nội: Hai v& chấp chặn can đ& m& anh& dũng& của Tông Giáo Ph& n& Hà Nội đã ph& i& t& chấp. Cả hai v& đ& u& có mặt lập ch& sự ph& n& kháng và chấp ng đ& i& kiên c& ng& trong b& t& k& n& lập& nào nh& m& giúp Giáo hội sống ng& th& t& trong lòng dân tộc và chấp ng tác lành m& nh&.

Trong v& này thì quá rõ: Đ& o& di& n& „bi& kế& chấp TGM Ngô Quang Kiệt“ chính là do Vi& t& C& ng chấp đ& o& ra m& t& g& m& có bí thư thành ủy Phạm Thanh Nghị và chủ tịch cái gọi là UBND thành phố Hà Nội là Nguyễn Thị Thọ. Lập này, h& u& nh&, không có sự ra m& t& công khai của nhóm c& p& ti& n& thân Công. Thực tế thì có bài lên tiếng, ví dụ như lập& i& lên tiếng của Linh mục quản doanh Phan Khắc T&, giáo x& V& n& soài, qua v& Đ& ng& chiêm.

Mặc dù, tất cả quý Giám Mục của Tin Giáo Phận Hà Nội đưa lên tin ng Hiệp Thông với đức TGM Ngô Quang Kiệt, nhưng vẫn không thể ngăn cản quỷ Satan Viết Công tin và tay sai

Ai là người chỉ đạo công việc, nhưng không được thừa nhận, được nhốt vào tòa Tin giám Mục Hà Nội? Có lẽ chính những nhân vật và những chức vụ này, và thành phần „cộng tin“ được sau đã tiếp tay cho Viết Công tin, để „bên“ chức vụ TGM của đức tin Kiệt?

#### **4. Nhân chứng qua những biên tập trên**

Chúng ta không nên bình thường hóa vấn đề truyền chuyển của đức TGM Ngô Quang Kiệt! Không nên bình thường hóa sự đời! Số kiến, các tòa Tin giám Mục, tại Sài-gòn, rồi đến Huế, và ngày hôm nay là Hà-Nội bị „tin công“, là kẻ tước đoạt sự bên ngoài tìm kiếm thông tin và chính sách đàn áp của chế độ Việt Gian Công tin. Không phải sự việc xảy ra không có sự sống! Chúng ta không nên „vô tư“ cho rằng, sự kiến TGM Ngô Quang Kiệt là một sự vô tình tự nhiên không có sự xấp xỉ nào. Hiện tại tin TGM Kiệt chỉ là người. Vấn đề chính vẫn là guồng máy cai trị đức tài bất nhân Viết Công tin. Chính họ là đạo diễn! Và nhóm Cộng tin quốc doanh tay sai là diễn viên!

Làm sao biến hóa đức tin gây tình báo trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?! Chính Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa Nguyễn Chí Linh, Phó chủ tịch HĐGMVN còn phải than trách: „Đi đâu đáng sự nhốt là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không biết mình là cái gì đời và những người đời họ tìm cách phá hoại Giáo hội.“

Nguyên nhân từ đâu? Bởi đâu mà ra? Vì, những vụ TGM hay đức tin nhiệm kỳ vụ TGM, đưa là „mũi nguy hiểm“ cho chế độ. Nên, quý Ngài phải đi tù, đưa đức và bên „bên“ cho họ uầy!

Nếu chúng ta hiểu ra vấn đề, thì dù là người công giáo, nói riêng, hay tất cả những ai yêu chuộng công lý và hòa bình nói chung, chức vụ tài gian mạnh đàn áp của Công tin S, thì phải đi tìm sự thật và chức vụ những người tin đen trong lòng Giáo Hội Việt Nam, nếu có.

Nếu chúng ta nhậm mệnh cho những kẻ a dua tòng phạm cho sự gian ác, thì chính chúng ta cũng tiếp tay trách là kẻ vô nhân thiện, được bên đời đức tin nhìn nhà giáo hội cháy, để rồi bình chân nh

vì i. Đòi hỏi vô trách nhiệm hòa theo chủ thuyết „phổ biến cho kẻ gian manh rồi tay tung hoành“!

Hai vị chủ tịch Giáo hội tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn và Huế, là bởi vì ngài thiến chí không lên tiếng, không có phương tiện truyền thông. Ngày nay, vị kẻ thù tể trị toán mà chúng ta im lặng im lặng, thì chúng ta thật vô trách nhiệm với đời sống bào và đời sống giáo. Và chúng ta có thể lòng đời sống hành, đời sống cảm, đời sống nghiễm và đời sống tình vị giáo hội mà không?

Cũng chính vì ngài công chính im lặng, mà nay mới có thể xảy ra liên nã tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Liên thế ba rồi! Liên này là liên cụ thể hay liên chủ vị tân tái diễn? Giáo hội Công Giáo Việt Nam có ba Tông, thì đã bỏ Việt Công trình công trên ba Tông, có nghĩa, cả toàn bộ Giáo hội bị tể công!

Quyết định ngăn chặn sự gian Ác ma quỷ lan tràn trong lòng giáo hội, cũng một phần do thái độ của chúng ta. Thái độ của chúng ta là gì trước vấn đề? đời sống, thế, mà kẻ sống chết mà bay, trốn tránh trách nhiệm v.v...? Chúng ta góp phần nào xây dựng đoàn kết cho Giáo hội cho quê hương, trong tình hiệp thông bác ái cho mọi ích chung và trong tinh thần hiệp đồng liên lạc nhau? Chúng ta chọn thái độ nào trước vấn đề?

## 5. Kết luận

Muốn tránh khỏi cảnh „con đui tu cha, cha đui tu con“, cảnh ngài cha Abraham dùng ngài con I-sak làm của „liệt vị hy sinh toàn thiêu“ dâng cho đời sống Công Giáo Việt Nam thì phải làm gì?

Đi đâu đáng nên nghi ngờ: im lặng thì sự gian ác lan tràn! Quay mặt đi thì sự ác sống ngấm cội. Thà mà đau mặt lên, nhưng ngài cha đui cội, còn hơn là đui cội biến thành biến ung thư truyền nhiễm hết thu cội của.

Tất cả những cuộc „tể công“ kể trên của Việt Công trình công vào Giáo hội công giáo Việt Nam đều có bàn tay giúp sức của nhóm Công trình quốc doanh. Họ là những thành phần „đui tu ph“ kẻ tể án cha anh mình! Nhóm „công trình“ chủ trì công trình biến hãm hại anh em để bỏ vào đời sống

T&#225;c Gi&#7843;: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh  
Th&#7913; N&#259;m, 24 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 09:45

---

Còng Sòng Việt Nam. Nhòng hành đòng còng a hòng chính tròng hóa Giáo hòng i cho sòng ác còng a Việt Còng. Hòng chòng làm lòng i cho mòng t nhòng. Đó là tòng p đòng Viòng t Còng bán nòng c hòng i dân.

Có thòng nói, con cái trong cùng mòng t đòng i gia đình đòng u tòng nhau! Muòng n tròng t tòng gòng c căn bòng nh này, phòng i thiòng t lòng p mòng t nòng n thòng chòng chính tròng Dân Chòng Tòng Do đa nguyên pháp tròng , phi còng ng sòng n.

Đòng c tin ngòng i giáo hòng u nay đã tròng ng thành trong đau khòng . Hòng tòng quyòng t đòng nh lòng y vòng n mòng ng trong tay. Chính hòng khòng i xòng ng nhòng ng cuòng c đòng i đòng u công khai vòng i Việt Còng ng.

Thòng ng thì nhòng ng con ong tìm đòng n nhòng ng bông hoa tòng i đòng p đòng y nhòng a sòng ng hút mòng t. Việt Còng ng là ong. Giáo Hội Việt Nam là nhòng ng bông hoa đòng p tòng i mát đòng y mòng t sòng a. Biòng t đòng c đòng u này, nên chúng thòng nhòng ng con ong thiòng thân hút hòng t „mòng t“ còng a Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Chính nhòng ng „con ong“ này, sòng n sàng nòng kim chích nòng c đòng c thay cho chòng .

Qua ba biên còng Việt Còng ng tòng tòng công trên ba Tông, ngòng i ta có còng m giác, còng quan tình báo còng a Việt Còng ng đã còng m ròng xàng vào lòng giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Và cánh tay dài- đòng ng giàng tình báo Việt Còng ng- có lòng đã vòng n tòng i tòng Vatican.

Chòng tròng ng còng a Giáo hòng i sau 35 năm sòng ng trong „tròng u đòng i gian manh phòng n bòng i còng a Hòng Chí Minh“, đòng n nay đã chòng ng minh còng thòng rõ ràng: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bòng Việt Còng ng tòng công vòng i sòng tiòng p tay còng a phe nhòng còng p tiòng n nòng m vùng, giòng ng nhòng xòng a Việt Còng ng tòng công còng đòng Huòng , vòng i sòng tiòng p tay nòng i tuyòng n trong thành.

Kòng t qòng a còng a cuòng c tòng ng tòng công này đòng a ra hai nhòng n đòng nh:

a/- Thòng nhòng t, giáo dân hiòng n lành chân chính đòng u bòng Việt Còng ng „hành quyòng t“.

T&#225;c Gi&#7843;: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh  
Th&#7913; N&#259;m, 24 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2010 09:45

---

b/Th hai, nhng v lãnh đ o tinh th n có khuynh h ng „ch nh lòng th ng“, nguy hi m cho ch đ , nhng v công khai đ i đ u v.v. đ u b „tiêu di t“, cho đi tù, cho v h u non ho c b „b ng kh i ch c v “!

Có th nói: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang b „sàng“ và „l c“! „L c“ nhng ai đi „ch ch h ng“ c a Việt Công. Vì v y đã t o ra c nh Giáo h i „b sàng“. „Simon, Simon! kìa Satan đã xin đ c sàng l c anh em nh ng i ta sàng g o“ (Luca 22, 31).

Satan là Việt Công. Thành ph n „nhóm C p ti n“ là nhóm tay sai Satan trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Chính nhng thành ph n này v n còn hăng say „l p thành tích“. H s n sàng ph n b i tình huynh đ đ h ng l i!

Trong nhng ngày qua, có nhi u nhân ch ng cho r ng, vôi b ch tu c m ng l i tình báo Việt Công đã „c m vôi“ sang t i Vatican?! N u đúng v y thì: L y Chúa tôi! Đúng là th i đ i q y v ng ra đ i!

„Em nghe gì không h i em???..... Ôi! Th ng quá trái tim Việt Nam!!!!!!!!!! !!“

(Đ c Qu c, th ba, L kính thánh John Fisher và Thomas Morus, ngày 22/06/2010)

**Th Hi p Thông V i Đ c TGM Giuse C a Liên Đoàn Các LM Nguy n Kim Đ i n**

Giáo Hội Công giáo Việt Nam

Việt Nam, ngày 30-04-2010

Tr ng kính g i Đ c T ng Giám m c Giuse Ngô Quang Kiệt, T ng Giám m c T ng Giáo



phần Hà Nội.

Chúng con là Liên đoàn Linh mục Nguyễn Kim Điền thuộc 26 Giáo phận Giáo hội Công giáo Việt Nam và họp nhau trên thế giới.

Xin dâng lên Đức TGM Giuse tất cả tấm lòng kính phục, hiệp thông, yêu mến chân thành sâu sắc của chúng con. Chúng con rất thấu hiểu cuộc khủng hoảng thần thánh giá mà Đức Cha đang gánh chịu hiện nay. Chúng con xin khẳng định với Đức Cha rằng: Tòa thánh Vatican chỉ đức tin Chúa gìn giữ để khỏi sai lầm trong lãnh vực Tín lý và Luân lý mà thôi, còn những vấn đề khác về công lý, hòa bình, chính trị, xã hội...Mặt Thánh của chúng ta vẫn có thể sai lầm như mặt trăng chiếu sáng khác (ví dụ Chính sách Đông Âu –Ostpolitik- thập niên 1960-1970 trước đây...)

Tinh thần Đức Cha TGM Philippê Nguyễn Kim Điền và của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt luôn bất diệt và rực sáng trong tâm trí tình cảm của Dân Chúa và Đồng bào Việt Nam, chúng con sẽ đi tìm kiếm và hiểu sâu sắc để xứng đáng suy gẫm trên Hội đồng Giám mục.

Cuộc khủng hoảng của Đức Cha là một hạt giống quý báu, sẽ đem bông kết trái, giúp Giáo hội và Tổng thư Việt Nam có đức tin mùa bội thu huy hoàng.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con tin rằng Đức Cha luôn đồng hành, sát cánh, cứu nguy cho chúng con và chúng con cũng nguyện ý đi với Đức Cha.

Nguyễn xin Chúa Kitô Phục sinh luôn ở cùng Đức Cha và ban thêm cho Đức Cha sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Đức Cha mãi mãi là Người đầu tiên chiếu sáng cho Giáo hội Công giáo và Đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Chúng con xin trao phó Đức Cha cho Đức Mẹ Lavang, Thánh Cha Giuse và các Thánh Tử đạo Việt Nam.

Trân trọng kính chào Đức Cha

Đi đi Liên đoàn Linh mục Nguyễn Kim Điền

-Linh mục Tôphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn

-Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giám, Tông Giáo phận Huế

-Linh mục Tadêô Nguyễn Văn Lý, Tông Giáo phận Huế

-Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh

-Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tấn, Dòng Phanxicô Việt Nam

-Linh mục Đ. Xuân Qu., Dòng Đaminh Việt Nam

-Linh mục Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh, Giáo phận Mainz, Đức Quốc

-Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà, Giáo phận St Ottilien, Đức Quốc

Tên Giáo: Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh  
Tháng, Ngày, Năm, 24 Tháng 6 Năm 2010 09:45

---

-Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh, Giáo phận Orange, Hoa Kỳ